

## แนะวิธีสังเกต ธนบัตรปลอม

นำเสนอเมื่อ : 19 ธ.ค. 2551

หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาประกาศเตือนให้ชาวบ้านระวังธนบัตรปลอมระบาดหนัก เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจทรุด ความตื่นตระหนกเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พล.ต.ท. ดนัยธร วงศ์ไทย ผบช.สนว.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรพล พิปัจชอบ ผบก.พฐ. และ พ.ต.อ.เสริย์ จันทระพิน นักวิทยาศาสตร์ (สบ 5) พฐ. ร่วมกันแถลงข่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า มีผู้เสียหายเขาแจ้งความเป็นจำนวนมาก กองพิสูจน์หลักฐานต้องทำหน้าที่ตรวจพิสูจน์ แม้ขั้นตอนตรวจพิสูจน์ทางคดีเป็นเรื่องของผู้ชำนาญการ แต่ขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับประชาชนทั่วไปที่จะสังเกตธนบัตรจริงเปรียบเทียบกับได้คือ ลายน้ำ พระบรมฉายาธิสลักษณ์ มองเห็นได้ชัดเจน เมื่อยกส่องกับแสงสว่าง และรูปลายไทยจะโปร่งแสงเป็นพิเศษ ส่วนแถบสีโลหะในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นตัวเลขและตัวอักษรโปร่งแสง พิมพ์เสนุนพระบรมฉายาธิสลักษณ์ ตัวอักษรและตัวเลขแจ่มชัด เมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วจะรู้สึกสะดุด ตัวเลขแฝงที่อยู่ในลายไทย มองเห็นได้เมื่อยกธนบัตรเอียงเขาหาแสงสว่าง โดยมองจากมุมกลางซ้ายเขาหาที่กึ่งกลางธนบัตร

พล.ต.ท. ดนัยธร อธิบายต่อว่า ภาพซ้อนทับพิมพ์ แยกส่วนไว้บนด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อยกส่องกับแสงจะมองเห็นภาพสวยงาม โดยธนบัตรใบละ 1000 จะเป็นรูปดอกบัว ใบละ 500 เป็นรูปดอกพุดตาน ใบละ 100 เป็นตัวเลข 100 ใบละ 50 เป็นตัวเลข 50 ใบละ 20 เป็นตัวเลข 20 ขณะที่ตัวเลขจิ๋วบรรจุในตัวเลขไทยด้านหน้ามองเห็นได้ชัดเจนด้วยแว่นขยาย เทปฟรอยด์สีเงินมองเห็นเป็นหลายมิติ และสะท้อนแสงเมื่อพลิกไปมา หมึกพิมพ์พิเศษ ตัวเลข 1000 จะมองเห็นดำนบนสีทอง ลายสีเขียว เมื่อพลิกขอบล่างขึ้นจะเห็นเป็นสีเขียวทั้งหมด ส่วนธนบัตรใบละ 500 ตัวเลข 500 จะมองเห็นตัวเลขสีเขียว เมื่อพลิกขอบล่างจะมองเห็นเป็นสีม่วง นอกจากนี้ ยังมีวิธีนำบริเวณรอยย่นของธนบัตร เช่น คำว่า รัฐบาลไทย ถูกกระดาษสีขาว ของจริงจะปรากฏให้เห็น

ผบช.สนว.ตร. เผยอีกว่า ทั้งหมดเป็นข้อสังเกตง่าย ๆ ที่ประชาชนทั่วไปจะดูได้ แต่ต้องใช้เวลาอยู่ยารบร้อน ถ้าไม่แน่ใจให้เอาของจริงมาเทียบ เพราะจะต่างกันชัดเจน อยู่ยารบรับเงินโดยไม่ดูก่อน ถ้าจะรับเงินให้พยายามอยู่ในที่ที่มีแสงสว่าง เพราะส่วนใหญ่มีการใช้แบงก์ปลอมในที่มืด เช่น คลับ บาร์ ส่วนข้อที่สังเกตง่ายสุด คือ ลายน้ำ ของปลอมทำยากจะออกมีดไม่ชัด ถ้าของจริงจะเห็นสวนสว่างชัดเจน และจากการตรวจสอบไม่พบที่มาของธนบัตรปลอม แต่พบมากที่สุดคือพื้นที่ สภ.ดอนตาล จ. มุกดาหาร จำนวน 758 ฉบับ

วันเดียวกัน พล.ต.ท.ฉลอง สนใจ ผบช.ภ.1 นำตัว นายวัชรินทร์ ประศรี อายุ 68 ปี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนดอนปอ จ.นครพนม นายแหลมทอง ปีตาถาวะโร อายุ 60 ปี น.ส.วิไล สีจันทร์ อายุ 56 ปี และนายอดุลย์ หวังเกิดกลาง อายุ 37 ปี ผูดองหารวมกันผลิตธนบัตรปลอมไปแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ภายหลัง พ.ต.อ.เพชรรัตน์ แสงไชย รอง ผบก.หน.ศสส.ภ.1 กับพวกประสานตำรวจกลุ่มงานสืบสวน ภ.จ.สกลนคร ขยายผลล่อซื้อธนบัตรใบละ 1000 บาท จำนวน 203 ฉบับ เป็นเงิน 203,000 บาทพร้อมของกลาง 3 ัญชาอัดแท่ง 3 กุก. ธนบัตรลาวปลอมฉบับละ 50,000 กีบ อีก 635 ฉบับ เป็นเงิน 31,750,000 กีบ ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี ขอบหู่ ร่วมกันปลอมขึ้นซึ่งเงินตรา หรือธนบัตรปลอม ร่วมกันมีและนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมอันตนได้มา โดยรูว่าเป็นของปลอม และร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย

ที่มา ๒ ไทยรัฐ